



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## "มศว"ปลูกเทรนด์ น้องใหม่หัวใจกรีน

สดจากเยาวชน



ขยะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการบริโภคของผู้คนในสังคม และขยะนี้เองที่เพิ่มมลภาวะทำให้โลกร้อนขึ้น หากเราช่วยกันลดจำนวนขยะให้น้อยก็เท่ากับว่าเราช่วยทำให้โลกคลายร้อนลงได้บ้าง

ในช่วงเทศกาลปฐมนิเทศและรับ นิสิตใหม่ หรือ "น้องใหม่" มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทุกฝ่ายต่างช่วยกันระดมกำลังกายใจรณรงค์ ให้มหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียว สร้าง มศวให้เป็น "กรีน ยูนิเวอร์ซิตี" ในการจัดงานปฐมนิเทศรับน้องใหม่นั้น ยังจัดค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้นิสิตใหม่อีกด้วย

นายวิฑูร วันโท หรือ ปู๋ นายกองคํการนิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในปีนี้อาจจะเป็นปฐมนิเทศ รับน้องใหม่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือคณะ สาขาเป็นคนจัด เราเน้นการไม่สร้างขยะ การจัดกิจกรรมใดๆ ต้องคำนึงถึงเรื่องขยะให้มาก ไม่ใช่สิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น กระดาษ กล่องโฟม ขวด

น้ำเปล่า กระดาษทิชชู ถุงพลาสติก

"มศว ไม่แจกข้าวกล่องโฟมให้น้องใหม่จำนวน 4 พันคน โดยจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 3 คืน 4 วัน ทำให้เราไม่ต้องใช้กล่องโฟมถึง 4 หมื่นใบ เราแจกกล่องใส่ข้าวที่นำไปล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ไม่แจกน้ำเปล่าเป็นขวด แต่แจกแก้วน้ำที่นำไปรองน้ำดื่มแล้วเก็บแก้วน้ำไว้ใช้ครั้งต่อไปได้อีก ทำให้ประหยัดขวดน้ำเปล่าได้ถึง 1 แสนขวด เราไม่ใช้กระดาษทิชชู แต่แจกผ้าเช็ดหน้าให้น้องใหม่แทนสามารถประหยัดกระดาษทิชชูได้ถึง 100 กล่อง



การปลูกฝังรณรงค์ กรีน ยูนิเวอร์ซิตี ไม่ได้เสร็จสิ้นเพียงแค่งานรณรงค์ใหม่เท่านั้น แต่นิสิตจะนำสิ่งที่เราปลูกฝังในช่วงรณรงค์ใหม่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีก"

น.ส.นิภาพร เตียวอู่ คณะทำงานองค์การนิสิต ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ กล่าวว่า องค์การนิสิตให้ความสำคัญกับของเหลือใช้ เราจัดฐานให้น้องๆ เรียนรู้เรื่องการรีไซเคิล และยังมีฐาน 60 ปี 60 ความดี เนื่องจากการอยู่ในมหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องปลูกฝังและกระตุ้นให้น้องๆ คิดเรื่องส่วนรวมและมองเห็นความดีเล็กๆ ใกล้ตัว จากนั้นมุ่งมั่นทำความดีอย่างสม่ำเสมอ รูปแบบการจัดกิจกรรมนอกจากเน้นความสนุกแล้ว คุณค่าและเนื้อหาสาระน้องๆ จะได้กลับไปด้วย

เจมร์ นายปรีณ วัฒนธรรม ผู้ช่วยนายกองค์การนิสิต ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า รูปแบบค่ายกิจกรรมนั้นทางองค์การนิสิตเน้นการปลูกฝังเรื่องความรักสามัคคี ให้น้องๆ เห็นคุณค่าทรัพยากร คิด แต่ สิ่ง ดี ง าม เพื่ อ ป ระ โย ช ณ์ ข อง ตั ว เ ร า เอง แล ะ เพื่ อ ส ถ า บ ัน

น.ส.เมทินี ปานมณี คณะทำงานองค์การนิสิต ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การทำงานในโครงการนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทุกคนในองค์การนิสิตก็เปลี่ยนแปลง เริ่มจากกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก การช้อน้ำดื่มเราจะมีแก้วส่วนตัว โดยนำแก้วของตัวเองไปช้อน้ำดื่มที่ร้านขายน้ำ การใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในองค์การนิสิตเราจะใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด เช่น ชั้นวางของ ถ้าชำรุดหรือเริ่มทรุดโทรมจะช่วยกันทำความสะอาดและซ่อมแซม แทนการซื้อใหม่ แก๊ป นายธนชาติ อนิวรรณ คณะทำงานองค์การนิสิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ บอกว่าสิ่งที่อยากปลูกฝังและให้น้องใหม่ทุกคนระลึกถึงให้มากๆ คือการใส่ใจต่อโลกใบนี้ หากน้องใหม่ทุกคนเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีคิดในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและของใช้ส่วนตัว รู้จักประหยัด จะทำให้เราช่วยธรรมชาติและภาวะโลกร้อนได้มาก และหากเราขยายผลไปสู่คนอื่นๆ เช่น คนในครอบครัว แนวคิดการช่วยโลกก็จะขยายออกไปสู่สังคมภายนอก

**"สิ่งเหล่านี้เราอยากปลูกฝังให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของน้องใหม่ทุกคน"**